
การประชุมนานาชาติดานความงาม เผยเทคนิคใหม

ลาสุด Nabolift ผสาน e – brid Technology Filler

เพื่อความงามบนใบหนาอยางเป็นธรรมชาติ

ศาสตราจารย นายแพทย วรพงษ มนัสเกียรติ ศูนยเลเซอรผิวหนังศิริราช นําทีมแพทยดานความงามจากทัว่ทุกมุม

โลก จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC 2017) เพื่อแลก

เปลี่ยนความรู ประสบการณ เทคนิค และแนะนํานวัตกรรมดานความงามสมัยใหม โดย บริษทั อินเตอร ฟารมา

จํากัด สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในครัง้น้ี

ซึ่งภายในงานไดเรียนเชิญ นพ. ฮยอน โจ คิม แพทยดานความงามผูมีชื่อเสียงในระดับสากล จากประเทศเกาหลี มา

บรรยาย และสาธิตการใชนวัตกรรมโปรตีนสลายริว้รอย ผานเทคนิค นาโบลิฟท (Nabolift) ผสมผสานรวมกับการใช

ผลิตภัณฑฟิลเลอรที่มีเทคโนโลยี อี – บริด (e – brid Technology Filler) ในการปรับโครงสรางของใบหน าทัง้ชาย

และหญิงใหดูดี มีเอกลักษณเฉพาะตัว และมีความเป็นธรรมชาติ

นพ.ฮยอน โจ คิมไดแบงปันเทคนิค ประสบการณ และขอมูลที่นาสนใจวา “เปรียบเทียบกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แลว ชวง

ที่ผมเพิ่งเปิดคลินิกของตัวเอง พบวาชวงเวลานัน้มีผูใชบริการที่เป็นผูชายประมาณ 2% เทานัน้ ในขณะที่ปัจจุบันมี

มากถึง 30% ซึ่งถือวามากขึ้นจากเดิมเยอะมาก ทัง้น้ีเพราะผูชายเหลานัน้เห็นวาการที่ตนเองดูดีขึ้น จะทําใหเป็นที่

นารูจักมากขึ้น และชวยเปิดโอกาสในเรื่องของหน าที่การงานที่มากยิ่งขึ้นดวย ผมเชื่อวา Botulinum Toxin จะเป็น

ที่ตองการของผูชายมากขึ้น สังเกตจากในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องสําอางสําหรับผูชายออกมามากขึ้นเพื่อดูแลผิวพร

รณ

สําหรับ นาโบลิฟท (Nabolift) เทคนิคน้ี เป็นเทคนิคใหมที่คนไทยสามารถเขาถึงไดงาย ชวยใหใบหน าแลดูเป็นธรรม

ชาติ เหมาะกับคนที่ตองการเห็นผลลัพทที่รวดเร็ว ผลลัพธอยูไดระยะยาว เทคนิค นาโบลิฟท (Nabolift) จะชวยยก

กระชับใบหน า แกม ใหดูออนกวาวัย จึงเป็นเทคนิคใหมลาสุดที่นิยมเป็นอยางมากในปัจจุบันน้ีมาก

ในการสาธิตวันน้ี ผมไดผสมผสาน นวัตกรรมโปรตีนสลายริว้รอย ผานเทคนิคนาโบลิฟท (Nabolift) รวมกับ ผลิต

ภัณฑฟิลเลอรจากประเทศฝรัง่เศสที่มีเทคโนโลยี อี – บริด (e – brid Technology Filler) ซึ่งผลิตภัณฑฟิลเลอรน้ี

ผมเห็นวามีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยสูง ไมเคลื่อนตัวจากบริเวณที่ฉีด และมีความคงตัวอยูไดนานตามระยะเวลา

ที่ระบุไว ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลเขาถึงไดสําหรับคนไทย

ผมเห็นวาการเลือกใชผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหคนไขปลอดภัย
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จากผลขางเคียงและแพทยก็วางใจในผลลัพธจากการใชผลิตภัณฑได และหากใชผลิตภัณฑที่ไววางใจได รวมกับ

เทคนิคการฉีดที่ดีอยาง เทคนิคนาโบลิฟท (Nabolift) จะทําใหสามารถปรับโครงหน าไดดี มีความเป็นธรรมชาติ และ

อยูไดนาน องคความรูทัง้หมดน้ีจะเป็นประโยชนตอวงการแพทยดานความงามในเมืองไทยเป็นอยางมากครับ ”

ดานศาสตราจารย นายแพทย วรพงษ มนัสเกียรติ ศูนยเลเซอรผิวหนังศิริราช กลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดงานใน

ครัง้น้ีวา “งานประชุมวิชาการนานาชาติ ADAC น้ีเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แลว จุดประสงคในการจัดงาน เกิดจากเรา

เห็นวาปัจจุบันน้ีเทรนในดานความงามหรือที่เรียกวา aesthetic กําลังมาแรงมาก ทัง้หมอ ทัง้คนไข สนใจเพื่อที่จะ

ทําใหตัวเองดูหนุม ดูสาวขึ้น เทรนดทางดานความงามน้ีเริ่มตนมาจากซีกฝ่ังยุโรป อเมริกา ซึ่งเทคโนโลยีหรือความรู

หลายๆอยางเราเอามาใชกับผิวของคนเอเชียไมได เราจึงจัดงานน้ีมาเพื่อโฟกัสดานความงามของคนเอเชียโดยใช

วิทยาการ หรือความรูตรงน้ีมาปรับใหเขากับผิวของคนเอเชีย โดยเราเชิญวิทยากรจากทัว่โลก ทัง้วิทยากรทางดาน

เอเชียเอง อยางไทยเราเอง เกาหลี จีน ฮองกง สิงคโปร ญี่ป ุน และทางดานยุโรปมารวมงาน กระแสตอบรับการจัด

งาน ADAC ดีขึ้นเรื่อยๆ ปีแรกที่เราเริ่ม ADAC มีหมอทัง้คนไทยและตางชาติมาลงทะเบียนประมาณ 250 ทาน ปีที่2

ก็ขยับมาประมาณ 400 ทาน จนมาถึงปีน้ีที่เราจัดเป็นปีที่ 3 ตอนน้ีก็ 500 กวาทานแลว ก็นับวาเป็นงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่มีแพทยจากทุกมุมโลกใหความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ”

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครัง้น้ี ยังไดรับเกียรติจาก คุณ จิยง รา, รศ.ดร.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, ศาสตราจารย

นายแพทยวรพงษ มนัสเกียรติ, ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ ์ชลาธร ประธานเจาหน าที่บริหาร (CEO) บริษทั อินเตอร ฟารมา

จํากัด, นพ. ฮยอน โจ คิม, นพ.เกรียงไกร อาวอุดมพันธ และ คุณ ชอง แจวุง รวมงาน ณ โรงแรม Radisson Blu

Plaza Bangkok (เรดิสัน บูล พลาซา กรุงเทพฯ) ถนนสุขุมวิท ดวย


